

# SÁNG TẠO TỪ ĐAM MÊ

■ Kim Dung

*Trung tâm VH TT & TT huyện Nam Đàn*

Với niềm đam mê, khát khao sáng tạo, anh Chu Xuyên - một giáo dân trẻ ở Thị trấn Nam Đàn đã dày công nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công Máy cắt đá đa năng Xuyên Việt phục vụ trong ngành xây dựng. Sản phẩm này là sự tích hợp của nhiều chức năng: cắt, bo, phào chỉ, đánh bóng, cắt vát và khoan rứt lõi trên bề mặt đá. Với sáng kiến này, anh Chu Xuyên được Hội đồng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An xét thưởng, đạt giải nhất tại Cuộc thi "Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020".

Sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em tại vùng quê nghèo xứ đạo Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, lớn lên trong cảnh nghèo khó, Xuyên đã sớm ý thức tự lập, biết phát huy năng khiếu hội họa của mình và đi khắp các địa phương trong và ngoài huyện vẽ tranh cổ động kiếm sống, khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi đam mê hội họa của mình. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Xuyên đã mở phòng tranh, quảng cáo, khắc đá bia mộ, nhưng không thành công. Năm 2008, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản với ngành nghề lắp ráp máy. Niềm đam mê mới về cơ khí chế tạo máy bắt đầu nhen nhóm. Năm 2012, trở về nước, anh quyết định khởi nghiệp tại quê hương vợ - huyện Nam Đàn. Tìm hiểu thị trường, Xuyên thấy hầu hết trong ngành xây dựng chủ yếu thực hiện công đoạn cắt đá bằng thủ công, vừa tốn công lao động, không tiết kiệm được nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm không cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động, gây ô nhiễm môi trường. Ý tưởng nghiên cứu, chế tạo máy cắt đá tự động nảy sinh từ đó! Tuy nhiên, hiện thực hóa được giấc mơ hoàn toàn trái ngược với ngành nghề ban đầu mình đã học

là không hề dễ với chàng trai trẻ Chu Xuyên. Vạn sự khởi đầu nan! Những sản phẩm đầu tay khi ra thị trường gặp một số lỗi nhỏ về thông số kỹ thuật, được khách hàng góp ý, Xuyên đã chịu khó mày mò, nghiên cứu, từng bước khắc phục và không ngừng cải tiến, hoàn thiện máy với các tính năng cao hơn. Xuyên tâm sự: *"Trong vấn đề chế tạo máy có nhiều linh kiện trên thị trường chưa có nhiều để cung ứng sản xuất, bản thân mình phải nghĩ và mua nhiều thiết bị máy như máy phay, máy tiện, máy xi... để về phục vụ cho công việc chế tạo các linh phụ kiện, nhằm phục vụ công việc sản xuất. Hiện tại có đến 90% linh kiện trong máy đều tự xưởng sản xuất, đảm bảo cho máy móc hoạt động hiệu quả. Song song với đó, bản thân tôi cũng không ngừng cải tiến thêm các chức năng của máy, đến nay đã lên tới 8 chức năng, hiện tôi đang sản xuất ra một loại máy khác nữa như máy cắt xoay đầu có*

## DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP



Chu Xuyên cùng sản phẩm máy cắt đá



Chu Xuyên hướng dẫn thợ lắp ráp và vận hành máy cắt đá

*thể cắt lập trình, có thể ứng dụng cắt như máy nước ngoài”.*

Hiện trên thị trường, dòng máy cắt đá đa năng khá đa dạng với mức độ tự động hóa khác nhau. Đặc biệt, máy cắt đá đa năng Xuyên Việt ra đời đã tạo một bước tiến mới cho ngành cắt đá xây dựng. Tận dụng tối đa mạng xã hội facebook, zalo, youtube..., thương hiệu máy cắt đá năng Xuyên Việt đã trở thành địa chỉ tin cậy được khách hàng trong Nam, ngoài Bắc và một số nước Đông Nam Á tìm đến mua. Hiện bình quân mỗi năm, xưởng cơ khí Xuyên Việt xuất bán hơn 1.200 chiếc máy các loại, mỗi máy trị giá từ 35-95 triệu đồng với tổng doanh thu hàng chục tỷ đồng. Anh Hồ Quang Ngọc - khách hàng mua máy cho hay: *“Cơ sở sản xuất đá Granit bàn bếp, cầu thang của tôi đi vào hoạt động cũng đã hơn 10 năm, đã dùng rất nhiều máy, đặc biệt dùng dòng máy Xuyên Việt làm nhanh, đường cắt chính xác và rất hiệu quả”.*

Không chỉ sáng tạo trong công việc, làm giàu cho gia đình, xưởng cơ khí của anh Chu Xuyên còn tạo việc làm cho gần 30 lao động với mức lương từ 12-15 triệu đồng/người/tháng tùy theo công việc. Điều khác biệt hơn, anh là người chủ luôn gần gũi, biết trân trọng, chia sẻ, giúp đỡ những người thợ làm việc tại xưởng của mình. Đối với thợ trẻ mới vào nghề, anh tận tình hướng dẫn, đào tạo; đối với thợ có hoàn cảnh khó khăn xa nhà, hỗ trợ ăn nghỉ tại xưởng nên bầu không khí làm việc tại xưởng của anh luôn thoải mái, hiệu quả. Anh Hoàng Văn Hòa - Công nhân làm việc tại xưởng bộc bạch: *“Trước đây tôi là thợ cơ khí sửa chữa ô tô. Sau khi được quen biết anh Xuyên, tôi được anh nhận vào xưởng làm. Tôi được anh Xuyên chỉ bảo tận tình cùng với đội thợ ở đây, giờ đây tôi đã trở thành một thợ lành nghề, hiện tại tôi đang làm bên bộ phận lắp ráp chế tạo máy, lương cơ bản một tháng cũng trên 10 triệu đồng”.*

Khởi nghiệp chưa đầy 8 năm nhưng sản phẩm Máy cắt đá Xuyên Việt do anh Chu Xuyên tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt đã được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, tăng năng suất lao động. Với các tính năng ưu việt, công trình đã được vinh danh, đạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020” của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên có lẽ với Chu Xuyên phần thưởng lớn nhất vẫn là sự khẳng định bản lĩnh làm chủ của mình trên con đường khởi nghiệp. Nhận xét về công trình của Chu Xuyên, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An cho biết: “*Chu Xuyên là một bạn trẻ có nhiều đam mê nghiên cứu và có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất. Cụ thể ở đây là bạn đã tạo ra sản phẩm máy cắt đá đa năng và đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, đặc biệt là trong ngành sản xuất đá vật liệu xây dựng. Những sản phẩm của bạn đã góp phần giảm sức lao động, tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo ra nhiều công việc cho người dân và kết quả của công trình đã góp phần quan trọng trong để nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội trong lao động sản xuất*”.

Nắm bắt xu hướng phát triển của ngành xây dựng, trang trí nội ngoại thất, lừng mội ngày càng phát triển, đầu năm 2020, Xuyên đã tìm cách thâm nhập thị trường, tìm đối tác và đầu tư mua 10.000m<sup>2</sup> đất ở Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) để mở xưởng sản xuất, mở rộng thị trường. Nói về dự định sắp tới, Xuyên cho biết: “*Trong tương lai thì tôi sẽ mở thêm một xưởng cơ sở 3 năm ở phía Nam, cụ thể là ở huyện Củ Chi với mục đích mở rộng thị trường, phát triển công việc, đáp ứng nhu cầu của khách hàng phía Nam cũng như cắt giảm vấn đề vận chuyển, tạo thêm công ăn việc*

*làm cho nhân công cũng như nâng cao thu nhập cho đời sống của gia đình*”.

Đam mê, sáng tạo, có hướng đi đúng, cách làm hiệu quả, cơ sở sản xuất của anh Chu Xuyên là điển hình cho nhiều thanh niên trẻ học tập noi theo, nhất là trong việc học hỏi, sáng tạo, áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến để lập nghiệp, làm giàu và xây dựng quê hương. Đặc biệt, khi “ăn nên làm ra” và nhận giải thưởng trị giá gần 50 triệu đồng, anh đã hỗ trợ, giúp đỡ các em thanh, thiếu niên, nhi đồng có thành tích học tập tốt, nhen lên ngọn lửa đam mê, sáng tạo cho các em. Câu chuyện của Chu Xuyên thêm một lần nữa khẳng định: cánh cửa đại học không phải là cánh cửa duy nhất, mà chỉ cần bản thân có niềm đam mê, khát khao sáng tạo dựa trên năng lực của chính mình thì mọi con đường đều có thể dẫn đến thành công./.



Giao máy cắt đá cho khách hàng



Xưởng sản xuất của Công ty Cắt đá Xuyên Việt